



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Phiên họp thứ 8

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

THANH THÚY



Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định. (Ảnh VIỆT ĐU)

Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì phiên họp thứ 8. Dự phiên họp tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và các thành viên BCĐ; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Phiên họp tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Hoài, Hà Lan Anh; thành viên BCĐ CCHC của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; cán bộ, công chức làm công tác CCHC của Sở Nội vụ.

Theo báo cáo của BCĐ, trong 6 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có những chỉ đạo sát sao; các bộ, ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp đã quyết liệt vào cuộc tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh. Nhiều chỉ số của Việt Nam được thăng hạng, trong đó xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc. (Xem tiếp trang 2)

Khai mạc Triển lãm Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Sáng 15/7, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm với chủ đề "Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam - Mốc son lịch sử của Ngoại giao cách mạng Việt Nam".

Khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ, cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết. Với thắng lợi này, lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế và được các nước, các bên tham dự Hội nghị thừa nhận và tôn trọng. Thắng lợi này cũng mở ra cục diện chiến lược mới để Việt Nam tiến tới thực hiện trọn

vẹn mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hiệp định Geneva cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã tạo nguồn cảm hứng và cổ vũ to lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên khắp năm châu, vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội; mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva là dịp để chúng ta hiểu sâu sắc hơn những bài học lịch sử quý báu, còn nguyên giá trị và cùng nhau xây dựng hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn. Trải qua nhiều cuộc đấu tranh (Xem tiếp trang 4)

Diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương và khu vực phòng thủ huyện Mỹ Lộc năm 2024

HOÀNG TUẤN và HỒNG MINH

Ngày 15/7, Sở Công Thương tổ chức cuộc diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ năm 2024; huyện Mỹ Lộc tổ chức diễn tập (KVPT) huyện năm 2024. Các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập đảm bảo tác chiến phòng thủ Sở Công Thương năm 2024.

Cuộc diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương năm 2024 mang mật danh "PT-24", được thực hiện các nội dung: Hội nghị Đảng ủy Sở (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành vào trạng

thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Ban Giám đốc Sở triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Phòng quản lý công nghiệp triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hành di chuyển một phần cơ quan của Sở ra khu sơ tán; hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Sở (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái thời chiến; hội nghị Ban Giám đốc Sở triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái thời chiến; thực hành huy động và vận hành dây chuyền may quần áo dân quân bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. (Xem tiếp trang 4)



Hội nghị Đảng ủy Sở Công Thương (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. (Ảnh HOÀNG TUẤN)

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Ngày 14/7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Chỉ thị số 21/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Chỉ thị nêu rõ: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện hơn 660 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy

trên 42.400 con, nhất là tại các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An... gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng và môi trường.

Để phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu (Xem tiếp trang 4)

894 tác phẩm vào sơ khảo Giải báo chí

"Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch"

Ngày 15/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" lần thứ hai.

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" được tổ chức để lựa chọn, trao giải cho các tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự xuất sắc đoạt giải cũng sẽ được trao giải thưởng. Thông qua Giải báo chí, ban tổ chức mong muốn thông tin, giới thiệu những kết quả, thành tựu của công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tới toàn thể xã hội; đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch, cổ vũ, động viên cán bộ trong toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp

tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Tác phẩm tham dự giải được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 15/6/2024. Cơ cấu, số lượng giải gồm: 3 Giải tập thể đồng hạng cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao. Giải cá nhân gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.

Ban tổ chức nhận được 920 tác phẩm dự giải và đã tiến hành rà soát, sàng lọc, loại 26 tác phẩm vi phạm thể lệ giải. Như vậy, trong số 894 tác phẩm hợp lệ, thể loại báo in chiếm số lượng nhiều nhất với 258 tác phẩm, báo điện tử có 235 tác phẩm, truyền hình có 222 tác phẩm, phát thanh (Xem tiếp trang 2)

Chung tay giành lại Thẻ xanh cho ngành thủy sản

Bài và ảnh: VĂN ĐÀI

(Tiếp theo và hết)

Sự vào cuộc quyết liệt, tích cực và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và ngư dân trong tình trạng đang mang đến những chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Đây là cơ sở để tỉnh Nam Định cùng 27 tỉnh, thành phố có biển trong cả nước cộng đồng trách nhiệm khắc phục cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt kiểm tra lần thứ 5 dự kiến vào tháng 10/2024; đồng thời là nền tảng để Nam Định tiếp tục phát triển ngành thủy sản hiệu quả, bền vững. (Xem tiếp trang 3)

Phát triển bền vững nghề nuôi trồng, chế biến thủy sản góp phần giảm áp lực phụ thuộc vào nghề khai thác thủy sản (Trong ảnh: Chế biến ngao sạch xuất khẩu tại Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam, Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định).



TIN THẾ GIỚI

Chính phủ Nhật Bản xem xét giám sát siêu dữ liệu cá nhân

Ngày 14/7, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang xem xét việc giám sát siêu dữ liệu cá nhân trong thời bình để tăng cường

khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng.

Về nguyên tắc, các dữ liệu như tin nhắn sẽ không bị giám sát vì lo ngại cho rằng có thể dẫn tới việc vi phạm quyền riêng tư. Hiến pháp Nhật Bản cũng cấm xâm phạm bí mật của bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Còn các cuộc tấn công mạng được tiến hành từ nhiều thiết bị. Do đó, việc thường xuyên (Xem tiếp trang 4)

TIN TRONG NƯỚC

THÁI NGUYÊN Dự nợ cho vay tăng 8,26%

Tính đến cuối tháng 6, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 111.020 tỷ đồng, tăng 3,68%; dự nợ cho vay đối

với nền kinh tế đạt 104.032 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cuối năm 2023, là mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây và cao hơn tăng trưởng tín dụng toàn ngành (toàn ngành tăng 3,75%). Trong đó, tín dụng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Về mặt bảng lãi suất, cũng trong 6 tháng qua, tiền gửi và cho vay tiếp (Xem tiếp trang 3)

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 15/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 200mm.

Từ ngày 15 đến sáng sớm 17/7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ 50-100mm, cục bộ có nơi hơn 200mm.

Ngoài ra, từ ngày 15 đến ngày 18/7, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm/24 giờ,

cục bộ có nơi hơn 80mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo, từ ngày 17 đến 18/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.

Ngày và đêm 17/7, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi hơn 120mm. Từ ngày 18/7, mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng giảm dần.

Để phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Ngoài ra, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mùa đông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

